

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 21 ส.ค. 2561 หน้า 7 เรื่อง กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

‘ทวารัฐ’โอน 16 เจ้าหน้าที่ช่วยส.กทอ.

กรุงเทพธุรกิจ ● ส.นพ. แต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว 16 คน โยกปฏิบัติงานช่วยกองทุนอนุรักษ์พลังงานพิจารณางบประมาณปี 2562 เตรียมโยกย้ายซี 10 ทดแทนผู้เกษียณ

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานระบุว่า นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) 16 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 13 คน โดยมีผลตั้งแต่ลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวถือเป็นไปตามภารกิจที่ สนพ. ได้ขออนุญาตมาจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานกองทุน

อนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 (ครั้งที่ 5) เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 ที่ให้ สนพ. ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนบุคลากร สถานที่ทำงาน วัสดุและครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุน สำนักงานบริหารกองทุนไปพลางก่อน จนกว่าสำนักงานบริหารกองทุนฯ จะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน

รายงานข่าวระบุว่า คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากมีการแสวงหาเรื่องจากกลุ่มธรรมชาติหรือขบวนการประชาชนด้านคอร์รัปชัน ที่เตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของ สนพ. ที่เข้าไปใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2561 ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” วงเงิน 3,200 ล้านบาท งบประมาณปี 2562 อีก 10,448 ล้านบาท

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น สนพ. ระบุว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2561 ที่ต้องจัดทำตามงบประมาณรายจ่ายของกองทุน 2 ปีงบประมาณ คือ งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ซึ่งมีกำหนดการดำเนินงานที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติภายในเดือน ก.ย. นี้

นอกจากนี้ ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ คือ นายวิฑูรย์ กุลเจริญ วิวัฒน์ ชาติเจริญกรมธุรกิจพลังงาน นายระศักดิ์ หังรัตติ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายสุชาติ สุภามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะให้นายทวารัฐดังกล่าวโยกย้ายจากผู้อำนวยการ สนพ.